

Quận ủy Long Biên

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trường THCS Phúc Đồng năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/QU ngày 27/01/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương và một số trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023” và kết quả hội nghị triển khai kế hoạch ngày 24/02/2023 của Quận ủy; Công văn số 2021-CV/QU ngày 21/04/2023 của Quận ủy Long Biên về “tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu một số trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn Quận”, sáng ngày 17/5/2023, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trường THCS Phúc Đồng năm 2023.





Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Long Biên phát biểu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý với đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Mục đích của hội nghị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp.





Hội nghị đã tiến hành góp ý qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra – thu về, niêm phong và bàn giao cho Ban Tuyên giáo quận ủy để thực hiện công tác tổng hợp sau hội nghị.

Tác giả Nguyễn Thu Huyền

